

เลขที่ KISS 003/2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การลงทุนในบริษัท ไฮไปโอไฮ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท ไฮไปโอไฮ จำกัด (“HIB”) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับการลงทุนใน HIB ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสรุปรายละเอียดการลงทุนได้ดังนี้

บริษัทฯ จะลงทุนผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ HIB ด้วยจำนวนเงิน 5,200,000 บาท เพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นใน HIB ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ HIB หลังจากบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,210,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ แสดงตารางดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
1. บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	52,000	50.9%
2. นางสาวจิราพร รุ่งเลิศเกียรติ	25,500	25.0%
3. นางภาพร ประสิทธิ์ดำรง	24,600	24.1%
รวม	102,100	100%

โครงสร้างกรรมการหลังการเพิ่มทุน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ
- 2) นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ
- 3) นางภาพร ประสิทธิ์ดำรง กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ คาดว่า HIB จะจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเริ่มมีรายได้จากการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3/2565 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ในการลงทุนครั้งนี้ เนื่องจาก HIB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตและบรรจุยา และเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ HIB เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 เพื่อพัฒนาวิจัย ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พ่นจมูก สำหรับป้องกันหรือยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 (ตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการคิดค้นวิจัยและพัฒนาโดยทีมแพทย์และนักวิจัยชั้นนำของไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยบริษัทฯ มองว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ ไปอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าอันเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญคนไทย

HIB ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การลงทุนนี้จึงไม่ใช่รายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.44 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการทำการรายการที่มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรวรรณ ไชยกำเนิด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร